



ที่ ศธ ๕๕ / ๑๔๐๐

สำนักงาน ก.พ.ร.
รับที่ ๐๑๑๔๐
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๗
เวลา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน  
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการความต้องการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายบุคลากรของ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เป็นต้นไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดำเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการเป็นโรงเรียนต้นแบบของรัฐ ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

โรงเรียนได้จัดการศึกษาในลักษณะของโรงเรียนประจำ ปลุกฝังเรื่องระเบียบวินัย ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดี ฝึกทักษะชีวิตของนักเรียน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีจิตใจเอื้อเฟื้อและเข้าใจผู้อื่น สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มศักยภาพ ทัดเทียมกับหลักสูตรที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (หลักสูตร สอวน.) ความเข้มของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า A-Level ของประเทศอังกฤษ และนักเรียนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ที่มีความเป็นไทยและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคนทำโครงการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการวางรากฐานแห่งการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น ฟังบรรยายพิเศษและการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี เพื่อปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทยและความรักชาติ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การอ่านหนังสือจากรายการที่กำหนดให้อย่างน้อย ๕๐ ชื่อเรื่อง เพื่อสร้างลักษณะนิสัยการอ่าน และการออกกำลังกายอย่างน้อย ๒๔๐ ชั่วโมง เพื่อสร้างลักษณะนิสัยรักการออกกำลังกาย ทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเหล่านี้เป็นคนดี เป็นผู้นำทางวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถพัฒนาประเทศให้ดำรงและแข่งขันในประชาคมโลกได้

นับจากโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ได้ดำเนินงานตามสถานภาพองค์การมหาชนมาแล้วเป็นระยะเวลา ๑๓ ปี ได้สั่งสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาไว้ระดับหนึ่ง เพื่อขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ในกรณีนี้ โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนถึงขั้นที่สามารถเป็นวิทยากรให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนครูต่างโรงเรียนได้ โดยเฉพาะการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง จนปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการกำหนดให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ รวมทั้ง โรงเรียนร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การอบรมแก่ครูตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ๒๔ โรงเรียนทั่วประเทศและเพิ่มเป็น ๓๖ โรงเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และทำโครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๖ แห่งทั่วประเทศ อีกด้วย ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวส่งผลให้สามารถยกระดับการจัดการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไปได้

โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์เป็นหน่วยงานในลักษณะของสถานศึกษาที่มี ครูและเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรหลักในการดำเนินงานของโรงเรียนที่จะต้องจูงใจรักษาไว้ และดำเนินการให้ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจึงเป็นค่าใช้จ่ายหลักขององค์กรที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา นอกจากนั้น โรงเรียนยังจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำที่ต้องดูแลนักเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๗ วัน ตลอดสัปดาห์ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรเพื่อการนี้เพียงพอ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนมีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๑๗๑ อัตรา ค่าใช้จ่ายบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ

ดังนั้น โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์จึงขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรเกินร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

เรียน พล. กิ่ง ๑ ผอ. กทม. ๑

เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป



(นางสาวศรีประภา ธรรมะจ่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ฝ่ายอำนวยการ

นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๑๐๓ - ๖

โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๗๑๐๒